



Title :	เพลงวสันตเมโฆภททล
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	วิทยุราชภัฏ
Date :	วันที่ 27 ธันว 0486, ใต้หอวิทยุ 2558 หน้า 4



วันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เตรียมการต่อยอดให้นักเรียนเทศบาลได้ก้าวอีกขั้นจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน (ตึกเตรียมแพทย์) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาเป็นประธานในพิธี ..! !.. นายทิพย์ ประมาณ รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะตะ พร้อมด้วย นายพันธ์วัช แก้วสืบ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแม่ลาว ร่วมประชุมเพื่อกำหนดสถานการณ์สมมุติและขั้นตอนปฏิบัติการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ เยี่ยมครัมภ์ผู้พิการลงจะยินดีที่ยังมีผู้เห็นความสำคัญของพวกเขา ..! !.. รัชกฤษ สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างกรอบแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำกกและโขง ภาคเหนือ ประจำปี 2558 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและโขง และสถานการณ์ภัยแล้ง ของภาคเหนือ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี 2558 - 2569) ..! !.. อาคม สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ปิดการฝึกอบรมตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ใช้หลักสูตรมาตรฐานใหม่ของกรมการปกครองรวม 15 วัน ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้รายงานตัวเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน อย่างน้อยก็ช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของยาเสพติดได้ระดับหนึ่ง ..! !.. นายวรวิทย์ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางถนน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนและจำนวนผู้เสียชีวิตลงให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะทำอย่างไรกับพวกรถแท็กซี่และตุ๊กตุ๊กที่ขับขีไรมารายท นึกจะจอดก็จอด อยากรจะแซงและฝ่าไฟแดง อย่างไม่สนใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน